

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG H.Đ.V.N.

CHI NHÁNH CHLB ĐỨC

c/o NGUYỄN MINH TÂN : Untergasse 36a - 63584 Gründau . E-mail:

Số: 08/ HC-CNĐ

CHLB Đức, 22.04.2004

Đề mục V/v : Đức kết và lượng giá trại Bách Hợp 10

Thưa quý Trưởng, Phụ huynh và Thân hữu,

Trại Bách Hợp 10 của CN chúng ta đã kết thúc. Chúng tôi xin phép đức kết toàn bộ thành quả của trại để quý Trưởng cùng Phụ huynh – Thân hữu được tường.

Như các văn thư đã gửi trước đây, Bách Hợp 10 được tổ chức với :

1.- Mục đích : thắt chặt tình HD, tình đồng hương – chia sẻ kinh nghiệm cho nhau – ôn lại những gì các em đã được hướng dẫn - thử thách khả năng

2.- Thời gian : trại bắt đầu từ trưa thứ Sáu 09 đến trưa thứ Tư 14.04.2004

3.- Địa điểm : đất trại thuộc Jugendzeltplatz Bonn e.V.
Vennerstr. 54 - 53177 Bonn (Bad Godesberg).

4.- Trại phí : 45€ / 1 người, bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở. Nếu dự ngắn hạn thì 10€/ 1 người /1 ngày.

5.- Thành phần tham dự : gồm các HDS, Trưởng, Phụ huynh và Thân hữu.

Cũng như các trại Bách Hợp trước đây, CN-Pháp thường có mặt và lần này cũng vậy. Đặc biệt trại Bách Hợp 10, ngoài các trưởng Vĩnh Đào, trưởng Minh Hiền còn có chị Vân Hạc HĐTrN Làng BH-Paris, cùng với anh Tùng, chị Phương Oanh và chị Nguyễn thị Hoàng (chị không phải là tác giả Vòng Tay Học Trò !).

CN-Đức như “ thường lệ “, gồm các LD Hùng Vương, Thất Sơn, Sào Nam. Ngoài ra có

nhiều khuôn mặt mới của các Phụ huynh, Thân hữu dự kỳ trại này như anh chị Quang-Kim Liên, Trương Lê Hồng (bạn Tr. Minh Hiền), Ngọc Anh ở Münster, anh Dũng, cột trụ lo ẩm thực, “ tập sự trưởng (hy vọng vậy) “ Thanh (bạn B.Vân), anh Trung ..v..v.. Cũng như các Phụ huynh anh chị Chức-Mai, anh chị Thìn-Ngọc mặc dù rất bận rộn công việc nhưng cũng sắp xếp đến tham dự trại 1 ngày để... cùng góp tiếng ...cười vang cả trại.

Đĩ nhiên các Phụ huynh “ sống chết “ cùng CN như anh chị Tin-Thúy, Đức-Oanh..v..v không thể thiếu !

Trại Bách Hợp 10 cũng đã đón tiếp các Trưởng “ lão làng “ của CN trước đây như các Tr. Trần tiền Chiêu, nguyên LĐT LĐ-Trần quốc Tuấn và Chi nhánh Trưởng, Đặng quang Thái nguyên LĐT LĐ-Lê Lợi, Chi nhánh Trưởng và chủ bút tờ Nguồn Thật, Bùi hữu Tuấn nguyên LĐT LĐ-Thất Sơn, Lý Kiệt, Trịnh quang Trí, Lê cảnh Từ ..v..v..

Riêng Tr. Trần huy Hoàng đã (giữ lời hứa !) đưa một “ phái đoàn “ gồm 5 em tuổi Ấu “ , và phái đoàn này đã có nhiều kỳ tài không ngờ !!! Hy vọng tương lai CN sẽ có thêm hoặc Đơn vị Biệt lập, hoặc LĐ mới do Tr. Hoàng và Sa thành lập !!

Nhân số tham dự trong 3 ngày đầu, 3 ngày nghỉ lễ, trên 65, trong đó có 45 em Ấu-Thiếu sau đó trong 2 ngày còn lại là 28.

6.- Chương trình sinh hoạt : So với Dự kiến không thay đổi bao nhiêu, nhờ vậy các Trưởng không bị trở ngại nào theo dự tính.

7.- Lượng giá :

7.- 1/ Về Thể chất : Toàn trại từ Phụ huynh-Thân hữu đến các em và Trưởng, không ai bị bệnh tật chi đáng quan ngại, tuy thời tiết luôn thay đổi !

Các em đã được sinh hoạt đúng như chương trình do các Trưởng đề ra, từ trò chơi lớn đến đồ vui để học, thi nấu ăn, vẽ ...Nhất là sự lên Đoàn của các em từ Ấu lên Thiếu thuộc LĐ Hùng Vương, nay Tr. Bích Vân là Thiếu Trưởng, đã là niềm khích lệ chung cho tất cả.

Phân ăn uống, phải nói là .. “ quá đầy đủ “ mà trong đó nhờ anh Dũng, người đầu tàu việc nấu nướng , cùng với tất cả Phụ huynh-Thân hữu, đã cung cấp cho toàn trại những bữa ăn đúng giờ, ngon ...Trong việc lo liệu mua sắm các thứ ..từ từng kiện cho đến linh kinh theo nhu cầu nhà bếp là nhờ công sức Trưởng Thanh Quang, Hạc Liếng Thoảng.

Có 3 em Thiếu của LĐ Hùng Vương đã qua được Chuyên Hiệu Nấu Ăn mà Tr. Vĩnh Đào và Minh Hiền là một trong các giám khảo thẩm định vòng chung kết !

Các em chưa biết chi là HĐ do Tr. Hoàng Audi dẫn theo đã gây nhiều ngạc nhiên về sự dạn dĩ, xông xáo, lanh lẹ . Hy vọng Bách Hợp 11 tới đây sẽ có Đơn vị mới chính thức này !!

Trong phần nói chuyện của các chị Vân Hạc, nói về việc ghép các cơ quan như thận, gan..., chị Phương Oanh hướng dẫn làm và hát ngay bài ..Trại Ca cho Bách Hợp từ nay đến..100 !! (Vì Bách Hợp Minh mà chị dùng thay cho các con số 11, 12, 13 ...thì chả ..100 là gì !?), chị Hoàng nói về Yêu trong Ca dao ... đã sớm chinh phục hoàn toàn cảm tình cộng với sự mến mộ của Phụ huynh – Thân hữu ..

7.- 2/ Về Tinh thần : Đối với các Trường, có lẽ không riêng CN Đức mà cả Pháp đều cảm thấy ấm lòng khi gặp lại nhau, gặp lại các em - những đối tượng chính của Trường -, trong chân tình HĐ, như Tr. Vĩnh Đào đã ngỏ lời trong lễ khai mạc và trong lúc chia tay ra về, sau 3 ngày trại!!

Riêng với anh em thuộc CN-Đức lại vui hơn vì sự góp tay trở lại của những Trường khá lâu vắng mặt, có người 15 – 16 năm ! Đại Thử - Bùi hữu Tuấn không nề hà, đứng ra điều khiển lễ khai mạc, trước đó loay hoay che màn ngăn phòng tắm lại cho dễ coi !(Vì .. không quen tắm tập thể !!) và nhận ngay việc lo liệu ghi danh mượn đất trại mà Đại Thử vừa tìm được, rất thích hợp với .. hầu bao của anh em mình: Bách Hợp 11 !!

Tr. Chiêu tuy sức khoẻ sa sút nhiều so với trước kia, đã góp tay trong việc bếp núc, dọn dẹp lau rửa chén bát trong niềm vui không che đậy, của người như vừa tìm lại được vật gì quý hiếm bị mất lâu ngày!! Đặc biệt trong bếp có đông các bà các cô, Trường đã nói những ích lợi mà PTHĐ đã mang lại cho chính bản thân và khuyến khích nên vận động con em đi sinh hoạt.

Tr. Thái sau vài giờ nghỉ ngơi vì đường xá, đã vui vẻ góp tay lo liệu cho tờ Bích Báo trại. Với những bài viết ngắn gọn cập nhật và với sự góp phần chép lại bài vở cùng trang trí của Kim Liên, Kim Oanh – Quang Đức , nhờ vậy bộ mặt Bách Hợp 10 thêm sáng sủa ..

Lý Kiệt lần này có thêm .. trưởng tử Kim Long, tuy mới 4, 5 tuổi nhưng đã chứng tỏ ..tài năng trong đêm lửa trại qua màn vũ..Cóc che dù !!!! Khó ai có thể quên khuôn mặt ngây thơ tinh queo và cái dù phủ trơn bé Kim Long !!

Còn những Trí, Quang Liêm ..v..v..và ..v..v.., những anh em dù nay bận bịu nhiều thứ, vẫn thu xếp góp mặt hỗ trợ tinh thần ..

Những “ khuôn mặt Phụ huynh – thân hữu “ tuy mới gặp mà như đã quen, như các chị Ngọc Anh ở Münster, như vậy CN-Đức có ba ... Ngọc Anh, hai Tr. Ngọc Anh ở Bá linh và nay Ngọc Anh ở Münster, Kim Liên, Lê Hồng , Thanh, anh Dũng, Trung..v..v..Những người

miệng nói liền tay, nấu nướng dọn dẹp..không từ nan và rất thích thú bởi những trận cười không ngớt !!

Như đã ghi, các chị Vân Hạc, chị Phương Oanh và chị Hoàng đã ..“ đãi một bữa ăn tinh thần “ và cả trại nhờ đó mà ..hát hò, văn thơ cũng như biết được..phèo, phởi ..v..v.. của anh Gà lòi ..hết xài!! Cũng phải nói những câu chuyện bên ly cà phê buổi sáng của anh Tùng đã làm anh em ..say mê như trở lại thời .. “ giang hồ hiệp khách !“ .

Có lẽ là một đặc điểm của trại Bách Hợp 10, với sự góp ý của Trưởng, sau khi các HDS làm lễ chào kính Tr. Trần Văn Khắc, tỏ lòng biết ơn Người sáng lập PT-HĐVN, một em Thiếu đã đại diện đứng ra xin một phút cho các em hướng về những bạn cùng trang lứa ở quê nhà, đang là nạn nhân bởi những con người không còn lương tâm !!

Và một đặc biệt nữa là Linh mục Dom. Nguyễn Ngọc Long, cha tuyên úy vùng Bonn, đã đến thăm và dâng Thánh Lễ Phục sinh ngay tại đất trại, mặc dù Ngài rất đa đoan công việc, khiến tất cả rất cảm kích trước những đặc ân và nghĩa cử ưu ái mà Ngài dành cho !

Cũng thêm một bất ngờ khác là vào ngày cuối trại, Ấu Gia Huy có sinh nhật, cả trại cùng chúc mừng và .. chia phần bánh ngọt mà Tr. Minh Hiền đã chuẩn bị sẵn!!

8./ Kết luận :

8.-1- Khuyết : Việc đầu tiên, không là..khuyết ! mà là ngoài ..khả năng dự tính ! Đó là việc một số Trưởng, Phụ huynh – Thân hữu phút cuối không dự trại được vì công việc làm. Hằng có hợp đồng lớn phải hoàn thành theo kế ước cho nên tất cả nhân viên không kể cuối tuần, phải đi làm! Tuy vậy cũng là điều vui chung vì công việc hiện nay không đơn giản!!

Các em ăn xong phải tự rửa phần của mình, nhưng chắc là nhà bếp dù lớn, cũng không đủ sức chứa các em, cho nên PH-TH rửa giùm cho ..gọn !!

Phút cuối lu bu BTC quên phần quà dành cho Cá nhân (Ấu - Thiếu) xuất sắc. Theo ghi nhận chung, em Phong bên Tr. Hoàng Audi xứng đáng nhận giải này !! Song song, các Đội thắng cuộc cũng không được quà như khi bàn thảo

Trại kéo dài thêm 2 ngày, đúng lúc công việc mưu sinh lại nhiều khô cho nên 2 ngày sau trại..vắng hơn, tuy các em cũng vẫn luôn sinh động qua các trò chơi lớn, thăm phố .. Có lẽ Bách Hợp 11 sẽ chỉ tổ chức trong mấy ngày lễ...!?!?

8.-2- Ưu : Cũng như mọi lần trước, với châm ngôn của CN: “ cùng làm, cùng vui! “. Tất cả các Trưởng đã không nề hà, chia xẻ, góp sức với nhau để cố gắng hoàn tất công việc đề ra, mục đích cũng chỉ vì muốn phục vụ cho trẻ, không phục vụ cá nhân !! Nhờ vậy, những “ tiểu tiết rắc rối, nếu có “ chỉ là .. chuyện nhỏ !

Với sự góp tay trở lại (hy vọng vậy !) của các Trưởng “ vắng bóng giang hồ! “ , cũng đã là niềm khích lệ chung cho tất cả. Mong rằng các Trưởng sẽ .. trở lại luôn !! Sự vui tươi tiếp sức của PH-TH luôn là một động lực, những liều thuốc tinh thần khiến những ..mệt nhọc của anh em CN bị tan biến lúc nào không hay !

Sự hỗ trợ góp mặt, gần như thường xuyên, của CN Bạn là một cảm kích, động viên lẫn nhau trong việc gánh vác, thực hiện mục tiêu PT : “ vì trẻ và cho trẻ ! “ .

Có qua có lại mới toại lòng nhau ! Cho nên anh em CN-Đức, trong cố gắng tối đa, sẽ thu xếp tham dự trại vào tháng 8 do CN Bạn tổ chức, dù ..“ chỉ 1 ngày “ !!!!

Sau cùng, một số PH-TH và Trưởng đã đồng ý ghi danh tham gia HĐ Trưởng Niên, Làng Bách Hợp Đức quốc, sau khi xem qua Dự kiến Nội lệ. Bách Hợp 11 sẽ chung quyết về Dự kiến Nội lệ, nếu như không có chi thay đổi !! Ban vận động tạm thời do Tr. Gà lòi làm Lý trưởng, PH Lý quang Đức làm Mõ !! (Hương bồng hiện chưa có nhu cầu !). Dự kiến Nội lệ của Làng BH-Đức quốc có trong trang Nhà CN !

Trên đây là những ghi nhận của BTC, chúng tôi rất cảm ơn nếu được các Trưởng, PH-TH bỏ túi những thiếu sót để việc tường trình, lượng giá được hoàn chỉnh hơn.

TM. Ban Tổ Chức Bách Hợp 10

Trại Trưởng

NGUYỄN MINH TÂN